

รายชื่อหน่วยงานในกำกับดูแลที่ต้องจัดส่งรายงานการรับและการใช้จ่ายเงินรายได้ที่ไม่ต้องนำส่งคลังเป็นรายได้แผ่นดิน
ประจำปีงบประมาณ 2554

ลำดับ	การจัดประเภทหน่วยงาน	กระทรวง	หน่วยงาน	ปีงบประมาณ พ.ศ. 2554
1	เงินฝาก	กระทรวงศึกษาธิการ	สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ	✓
2	เงินฝาก	กระทรวงศึกษาธิการ	สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา	✓
3	เงินฝาก	กระทรวงศึกษาธิการ	สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน	✓
4	เงินฝาก	กระทรวงศึกษาธิการ	สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา	✓
5	เงินฝาก	กระทรวงศึกษาธิการ	สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา	×
6	ทุนหมุนเวียน	กระทรวงศึกษาธิการ	เงินทุนหมุนเวียนเพื่อแก้ไขปัญหาหนี้สินข้าราชการครู	✓
7	ทุนหมุนเวียน	กระทรวงศึกษาธิการ	เงินทุนหมุนเวียนเพื่อพัฒนาสถาบันอุดมศึกษาเอกชน	×
8	ทุนหมุนเวียน	กระทรวงศึกษาธิการ	กองทุนส่งเสริมโรงเรียนในระบบ	✓
9	ทุนหมุนเวียน	กระทรวงศึกษาธิการ	กองทุนสงเคราะห์	×
10	ทุนหมุนเวียน	กระทรวงศึกษาธิการ	กองทุนโครงการอาหารกลางวันฯ	✓
11	ทุนหมุนเวียน	กระทรวงศึกษาธิการ	กองทุนส่งเสริมและพัฒนาการศึกษาสำหรับคนพิการ	✓
12	องค์การมหาชน	กระทรวงศึกษาธิการ	โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์	✓
13	องค์การมหาชน	กระทรวงศึกษาธิการ	สถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ	✓
14	องค์การมหาชน	กระทรวงศึกษาธิการ	สถาบันระหว่างประเทศเพื่อการค้าและการ	✓
15	นิติบุคคล	กระทรวงศึกษาธิการ	สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.)	✓
16	นิติบุคคล	กระทรวงศึกษาธิการ	สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมสวัสดิการและ สวัสดิภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา (สกสค.)	×
17	นิติบุคคล	กระทรวงศึกษาธิการ	สำนักงานเลขาธิการคุรุสภา	×
18	นิติบุคคล	กระทรวงศึกษาธิการ	ม.ราชภัฏเชียงใหม่	×
19	นิติบุคคล	กระทรวงศึกษาธิการ	ม.ราชภัฏเชียงราย	✓
20	นิติบุคคล	กระทรวงศึกษาธิการ	ม.ราชภัฏเทพสตรี	✓
21	นิติบุคคล	กระทรวงศึกษาธิการ	ม.ราชภัฏเพชรบุรี	×
22	นิติบุคคล	กระทรวงศึกษาธิการ	ม.ราชภัฏเพชรบูรณ์	×
23	นิติบุคคล	กระทรวงศึกษาธิการ	ม.ราชภัฏเลย	✓
24	นิติบุคคล	กระทรวงศึกษาธิการ	ม.ราชภัฏกาญจนบุรี	×
25	นิติบุคคล	กระทรวงศึกษาธิการ	ม.ราชภัฏกาฬสินธุ์	×
26	นิติบุคคล	กระทรวงศึกษาธิการ	ม.ราชภัฏกำแพงเพชร	✓
27	นิติบุคคล	กระทรวงศึกษาธิการ	ม.ราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง	✓
28	นิติบุคคล	กระทรวงศึกษาธิการ	ม.ราชภัฏจันทรเกษม	×
29	นิติบุคคล	กระทรวงศึกษาธิการ	ม.ราชภัฏร้อยภูมิ	×
30	นิติบุคคล	กระทรวงศึกษาธิการ	ม.ราชภัฏธนบุรี	✓

ลำดับ	การจัดประเภทหน่วยงาน	กระทรวง	หน่วยงาน	ปีงบประมาณ พ.ศ. 2554
31	นิติบุคคล	กระทรวงศึกษาธิการ	ม.ราชภัฏนครปฐม	✓
32	นิติบุคคล	กระทรวงศึกษาธิการ	ม.ราชภัฏนครราชสีมา	✓
33	นิติบุคคล	กระทรวงศึกษาธิการ	ม.ราชภัฏนครศรีธรรมราช	×
34	นิติบุคคล	กระทรวงศึกษาธิการ	ม.ราชภัฏนครสวรรค์	×
35	นิติบุคคล	กระทรวงศึกษาธิการ	ม.ราชภัฏบุรีรัมย์	×
36	นิติบุคคล	กระทรวงศึกษาธิการ	ม.ราชภัฏบ้านสมเด็จ	✓
37	นิติบุคคล	กระทรวงศึกษาธิการ	ม.ราชภัฏพระนคร	×
38	นิติบุคคล	กระทรวงศึกษาธิการ	ม.ราชภัฏพระนครศรีอยุธยา	×
39	นิติบุคคล	กระทรวงศึกษาธิการ	ม.ราชภัฏพิบูลสงคราม	✓
40	นิติบุคคล	กระทรวงศึกษาธิการ	ม.ราชภัฏภูเก็ต	×
41	นิติบุคคล	กระทรวงศึกษาธิการ	ม.ราชภัฏมหาสารคาม	×
42	นิติบุคคล	กระทรวงศึกษาธิการ	ม.ราชภัฏยะลา	✓
43	นิติบุคคล	กระทรวงศึกษาธิการ	ม.ราชภัฏร้อยเอ็ด	✓
44	นิติบุคคล	กระทรวงศึกษาธิการ	ม.ราชภัฏราชนครินทร์	✓
45	นิติบุคคล	กระทรวงศึกษาธิการ	ม.ราชภัฏรำไพพรรณี	✓
46	นิติบุคคล	กระทรวงศึกษาธิการ	ม.ราชภัฏลำปาง	✓
47	นิติบุคคล	กระทรวงศึกษาธิการ	ม.ราชภัฏวไลยอลงกรณ์	×
48	นิติบุคคล	กระทรวงศึกษาธิการ	ม.ราชภัฏศรีสะเกษ	✓
49	นิติบุคคล	กระทรวงศึกษาธิการ	ม.ราชภัฏสกลนคร	×
50	นิติบุคคล	กระทรวงศึกษาธิการ	ม.ราชภัฏสงขลา	✓
51	นิติบุคคล	กระทรวงศึกษาธิการ	ม.ราชภัฏสวนดุสิต	✓
52	นิติบุคคล	กระทรวงศึกษาธิการ	ม.ราชภัฏสวนสุนันทา	✓
53	นิติบุคคล	กระทรวงศึกษาธิการ	ม.ราชภัฏสุราษฎร์ธานี	×
54	นิติบุคคล	กระทรวงศึกษาธิการ	ม.ราชภัฏสุรินทร์	✓
55	นิติบุคคล	กระทรวงศึกษาธิการ	ม.ราชภัฏอุดรธานี	✓
56	นิติบุคคล	กระทรวงศึกษาธิการ	ม.ราชภัฏอุตรดิตถ์	×
57	นิติบุคคล	กระทรวงศึกษาธิการ	ม.ราชภัฏอุบลราชธานี	×
58	นิติบุคคล	กระทรวงศึกษาธิการ	ม.เทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี	✓
59	นิติบุคคล	กระทรวงศึกษาธิการ	ม.เทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ	✓
60	นิติบุคคล	กระทรวงศึกษาธิการ	ม.เทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก	×
61	นิติบุคคล	กระทรวงศึกษาธิการ	ม.เทคโนโลยีราชมงคลพระนคร	✓
62	นิติบุคคล	กระทรวงศึกษาธิการ	ม.เทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์	×
63	นิติบุคคล	กระทรวงศึกษาธิการ	ม.เทคโนโลยีราชมงคลล้านนา	✓
64	นิติบุคคล	กระทรวงศึกษาธิการ	ม.เทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย	×
65	นิติบุคคล	กระทรวงศึกษาธิการ	ม.เทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ	✓
66	นิติบุคคล	กระทรวงศึกษาธิการ	ม.เทคโนโลยีราชมงคลอีสาน	✓

ลำดับ	การจัดประเภทหน่วยงาน	กระทรวง	หน่วยงาน	ปีงบประมาณ พ.ศ. 2554
67	นิติบุคคล	กระทรวงศึกษาธิการ	จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย	✓
68	นิติบุคคล	กระทรวงศึกษาธิการ	ม. เกษตรศาสตร์	✓
69	นิติบุคคล	กระทรวงศึกษาธิการ	ม.ธรรมศาสตร์	×
70	นิติบุคคล	กระทรวงศึกษาธิการ	ม.มหิดล	✓
71	นิติบุคคล	กระทรวงศึกษาธิการ	ม.แม่โจ้	✓
72	นิติบุคคล	กระทรวงศึกษาธิการ	ม.ศรีนครินทรวิโรฒ	×
73	นิติบุคคล	กระทรวงศึกษาธิการ	ม.ศิลปากร	✓
74	นิติบุคคล	กระทรวงศึกษาธิการ	ม.สงขลานครินทร์	✓
75	นิติบุคคล	กระทรวงศึกษาธิการ	สถาบันเทคโนโลยีลาดกระบัง	✓
76	นิติบุคคล	กระทรวงศึกษาธิการ	ม.เทคโนโลยีฯพระนครเหนือ	✓
77	นิติบุคคล	กระทรวงศึกษาธิการ	สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์	×
78	นิติบุคคล	กระทรวงศึกษาธิการ	ม.ขอนแก่น	✓
79	นิติบุคคล	กระทรวงศึกษาธิการ	ม.นครสวรรค์	×
80	นิติบุคคล	กระทรวงศึกษาธิการ	ม.มหาสารคาม	✓
81	นิติบุคคล	กระทรวงศึกษาธิการ	ม.รามคำแหง	✓
82	นิติบุคคล	กระทรวงศึกษาธิการ	ม.สุโขทัยธรรมมาธิราช	✓
83	นิติบุคคล	กระทรวงศึกษาธิการ	ม.อุบลราชธานี	✓
84	นิติบุคคล	กระทรวงศึกษาธิการ	สถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน	✓
85	นิติบุคคล	กระทรวงศึกษาธิการ	ม.นราธิวาสราชนครินทร์	×
86	นิติบุคคล	กระทรวงศึกษาธิการ	ม.นครพนม	✓
87	นิติบุคคล	กระทรวงศึกษาธิการ	ม.เทคโนโลยีสุรนารี	✓
88	นิติบุคคล	กระทรวงศึกษาธิการ	ม.วลัยลักษณ์	✓
89	นิติบุคคล	กระทรวงศึกษาธิการ	ม.เทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี	×
90	นิติบุคคล	กระทรวงศึกษาธิการ	มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย	×
91	นิติบุคคล	กระทรวงศึกษาธิการ	มหาวิทยาลัยจุฬาลงกรณ์ราชวิทยาลัย	×
92	นิติบุคคล	กระทรวงศึกษาธิการ	ม.แม่ฟ้าหลวง	×
93	นิติบุคคล	กระทรวงศึกษาธิการ	ม.บูรพา	✓
94	นิติบุคคล	กระทรวงศึกษาธิการ	ม.เชียงใหม่	×
95	นิติบุคคล	กระทรวงศึกษาธิการ	ม.ทักษิณ	✓
96	นิติบุคคล	กระทรวงศึกษาธิการ	ม.พะเยา	×
รวมจำนวนหน่วยงานที่ส่งข้อมูล				58
รวมจำนวนหน่วยงานที่ไม่ส่งข้อมูล				38
รวมจำนวนหน่วยงาน				96

✓ คือ ได้รับรายงานข้อมูล

× คือ ไม่ได้รับรายงานข้อมูล